

สรุปผลในการเข้าร่วมการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา ประจำปี ๒๕๖๒
(The Meeting of the Association of Secretaries General of Parliaments – ASGP)
ระหว่างวันที่ ๖-๑๑ เมษายน ๒๕๖๒
ณ กรุงโตฮา รัฐกาตาร์

การประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา ประจำปี ๒๕๖๒ เป็นการประชุมระหว่างประเทศ ซึ่งจัดขึ้นคู่ขนานกับการประชุมสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๔๐ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมกันระหว่างเลขาธิการรัฐสภา เพื่อการสนับสนุนการทำงานของรัฐสภาและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดขึ้นเป็นประจำปีละ ๒ ครั้ง และในปีนี้ จัดขึ้น ณ กรุงโตฮา รัฐกาตาร์

คณะผู้แทนไทยจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีนาย Philippe SCHWAB ประธานสมาคมเลขาธิการรัฐสภา และเลขาธิการรัฐสภาสมาพันธ์รัฐสวิสเป็นประธานและเป็นผู้ดำเนินการประชุม ประกอบด้วย

๑. นายสรศักดิ์ เพียรเวช
 - เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 - สมาชิกสมาคมเลขาธิการรัฐสภา
 - หัวหน้าคณะผู้แทนไทย
๒. นางพรพิศ เพชรเจริญ
 - รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 - สมาชิกสมาคมเลขาธิการรัฐสภา
 - ผู้แทนไทย

การประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา ประจำปี ๒๕๖๒ เริ่มต้นในวันอาทิตย์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒ โดยประเทศเจ้าภาพได้จัดให้คณะผู้แทนจากนานาประเทศเข้าร่วมการทัศนศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ และสถานที่สำคัญอื่น ๆ ของกรุงโตฮาตลอดทั้งวัน



(คณะผู้แทนไทยร่วมทัศนศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒)

ในวันจันทร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ ช่วงเช้า นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นำคณะผู้แทนไทย จำนวน ๕ ท่าน เข้าร่วมการประชุมสมัชชาคุณเลขาธิการรัฐสภาประจำฤดูใบไม้ผลิ ปี ๒๕๖๒ ณ กรุงโตฮา รัฐกาตาร์ โดยเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมฯ และพิจารณาระเบียบวาระการประชุม และรับฟังการนำเสนอ หัวข้อ ระบบรัฐสภาของรัฐกาตาร์ พร้อมทั้งรับฟังการอภิปรายโดยรองเลขาธิการรัฐสภาออสเตรเลีย เรื่อง การเลือกตั้งในปี ๒๕๖๒ : บทสรุปของรัฐสภาที่ไม่ปกติ จากนั้นมอบของที่ระลึกให้แก่ประธานสมัชชาคุณเลขาธิการรัฐสภา เลขาธิการและรองเลขาธิการรัฐสภาจากอินโดนีเซีย และเลขาธิการวุฒิสภาจากภูฏานตามลำดับ



(นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มอบของที่ระลึก
ให้แก่ นาย Philippe SCHWAB
ประธานสมัชชาคุณเลขาธิการรัฐสภา และเลขาธิการรัฐสภาสมาพันธ์รัฐสวิส)



(นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มอบของที่ระลึก
ให้แก่ นาย Sangay Duba เลขาธิการสภาแห่งชาติราชอาณาจักรภูฏาน)

โดยในช่วงบ่ายวันเดียวกันคณะผู้แทนไทยได้รับฟังการอภิปรายทั่วไป เรื่อง การบริการข้อมูลและเอกสาร ในรัฐสภา : การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ โดยเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโมร็อกโก โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการให้บริการ เอกสารและข้อมูลในรัฐสภา เพื่อเป็นประโยชน์แก่การทำงานของสมาชิกรัฐสภาในการปฏิบัติหน้าที่และเพื่อให้ บริการภาคประชาชนอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ จากนั้นรับฟังการนำเสนอประเด็นอภิปราย เรื่อง การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในรัฐสภาอินเดีย เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและประสิทธิภาพ โดยเลขาธิการโลกสภาอินเดีย ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการดำเนินงานของรัฐสภา การจัดเก็บ ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ การจัดการเอกสารการเงิน ห้องสมุดรัฐสภาดิจิทัล สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ และ สำนักงานไร้กระดาษ เป็นต้น



(การประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา ประจำปี ๒๐๑๖ ในวันจันทร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ ช่วงบ่าย)

วันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ ช่วงเช้า คณะผู้แทนไทยเข้ารับฟังการนำเสนอประเด็นอภิปราย เรื่อง ความร่วมมือในภูมิภาค โดยเลขาธิการรัฐสภาสาธารณรัฐจอร์เจีย ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการความร่วมมือระหว่าง รัฐสภาของกลุ่มประเทศตะวันออกและโครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ระหว่างกันโดยการสนับสนุนขององค์กร ความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) และเรื่อง โครงการแลกเปลี่ยนและฝึกอบรมเพื่อพัฒนา สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐสภา โดยรองเลขาธิการวุฒิสภาสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

บทบาทของคณะผู้แทนไทย

ในการนี้ นางพรพิศ เพชรเจริญ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ร่วมอภิปรายและแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นในที่ประชุม เรื่อง ความร่วมมือระหว่างรัฐสภาของกลุ่มประเทศอาเซียนและการจัดทำเว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมายของแต่ละประเทศในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงความเป็นไปได้ ในการจัดทำเว็บไซต์กลางของสมาคมเลขาธิการรัฐสภาในระดับระหว่างประเทศร่วมกัน



(นางพรพิศ เพชรเจริญ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น)

โดยในช่วงพัก คณะผู้แทนไทยได้พบปะหารือ แลกเปลี่ยนข้อซักถาม และของที่ระลึก กับเลขาธิการวุฒิสภาราชอาณาจักรกัมพูชา รองเลขาธิการสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเตรียมการจัดการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๔๐ ณ กรุงเทพมหานคร

โดยในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ คณะผู้แทนไทยได้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอประเด็นอภิปราย เรื่อง ข้าราชการและสมาชิกรัฐสภา : ความคาดหวังและการป้องกัน โดยเลขาธิการรัฐสภาสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ทั้งนี้ เมื่อเสร็จสิ้นการนำเสนอประเด็นอภิปรายแล้ว ที่ประชุมได้ร่วมลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมเลขาธิการรัฐสภา โดยในปีผู้ชนะการเลือกตั้งฯ เพื่อดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้แก่ นาย Givi MIKANADZE เลขาธิการรัฐสภาสาธารณรัฐจอร์เจีย



(นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมลงคะแนนเพื่อเลือกคณะกรรมการบริหารฯ)

วันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ ช่วงเช้า นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอประเด็นอภิปราย เรื่อง จะสามารถพัฒนากฎหมายให้ดีขึ้นได้อย่างไร โดยรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐโปรตุเกส ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการรัฐสภา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอกฎหมายหรือช่องทางเรื่องราวร้องทุกข์ และการนำเสนอประเด็นอภิปราย เรื่อง กระบวนการนิติบัญญัติของรัฐสภาตุรกี : บทบาทของข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเลขาธิการรัฐสภาสาธารณรัฐตุรกี ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการให้บริการเอกสารและการวิจัยต่าง ๆ ให้แก่สมาชิกรัฐสภาผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นเข้าสู่การปิดการประชุม โดยประเทศเจ้าภาพที่จะจัดการประชุมสหภาพรัฐสภาครั้งต่อไป ได้แก่ สาธารณรัฐเซอร์เบีย ในเดือนตุลาคมศกนี้



(นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับมอบของที่ระลึก
จาก นาย Indra ISKANDAR เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐอินโดนีเซีย)